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รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ 
คณะศึกษาศาสตร์ 
คร้ังที่ ๑/๒๕๖๕ 

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2565 
ณ ห้องประชุมชั้น 5 ห้อง 502 คณะศึกษาศาสตร์ 

  
ผู้มาประชุม 
  ๑. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์     ท่ีปรึกษา 
  ๒. รองคณบดีฝ่ายวิชาการละวิจัย     ท่ีปรึกษา 
  ๓. รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน    ท่ีปรึกษา 
  ๔. อาจารย์ ดร.อรชุลี   นิราศรพ     ประธานกรรมการ 
  ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนะวงศ์   หงษ์สุวรรณ    รองประธานกรรมการ 
  ๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลทิพย์  ศรีหาเศษ   กรรมการ 
  ๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกสิทธิ์   ชาตินทุ     กรรมการ 
  ๘. อาจารย์ ดร.ดารุณี     ทิพยกุลไพโรจน์    กรรมการ 
  ๙. อาจารย์ ดร.นิสสรณ์   บ าเพ็ญ     กรรมการ 
  ๑๐. อาจารย์เหมือนแพร  รัตนศิริ     กรรมการ 
  ๑๑. อาจารย์สมกมล       รักวีรธรรม    กรรมการ 
  ๑๒. อาจารย์กชกร         สายสุวรรณ    กรรมการ 
  ๑๓. อาจารย์เชน           ชวนชม     กรรมการ 
  ๑๔. นางสาวภิญญา        คงทรัพย์    กรรมการ 
  ๑๕. นางสาวกนกทิพย์    ไชยศิริ     กรรมการ 
  ๑๖. อาจารย์รมย์รัศมิ์  พัชรพงศ์พรรณ    กรรมการและเลขานุการ 
  ๑๗. นางสาวเนตรนภิศ    พหลยุทธ     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
  ๑. อาจารย์ปริวรรต  อิ่มสอาด     ติดราชการ 
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เร่ิมประชุมเวลา  ๑๐.๐๐ น. 

  รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน กล่าวเปิดการประชุม และมอบหมายหน้าท่ีให้กับประธาน

คณะกรรมการจัดการความรู้ ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้  

วาระที่ ๑ เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 

 ๑.๑ เร่ือง นโยบายการจัดการความรู้ ของมหาวิทยาลัยรามค าแหง 

      ประธานฝ่ายการเรียนรู้  ฯ แจ้งให้ ท่ีประชุม ทราบว่า นโยบายการจัดการความรู้               

ของมหาวิทยาลัยรามค าแหง ประกอบด้วย 

 ๑. รวบรวม สร้าง จัดระเบียบ 

 ๒. แลกเปล่ียน ประยุกต์ใช้ในองค์กร  

 ๓. พัฒนาระบบ เป็นข้อมูลสู่สารสนเทศ 

   ๔. เกิดความรู้ 

   มติที่ประชุม  รับทราบ 

  ๑.๒ เร่ือง ขอบข่ายงานการด าเนินงานของคณะกรรมการจัดการความรู้ 

     รองประธานฝ่ายการเรียนรู้ ฯ แจ้งให้ท่ีประชุม ทราบว่า ขอบข่ายงานการด าเนินงานของ

คณะกรรมการจัดการความรู้ ท่ีได้รับมอบหมายจากรองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน โดยมีขอบข่ายดังนี้  

   ๑. ด าเนินการจัดต้ังคณะกรรมการจัดการความรู้  

   ๒. คณะกรรมการร่วมกันก าหนดหัวข้อ วางแผน และด าเนินการจัดโครงการเสวนาฯ 

   ๓. น าเสนอและเผยแพร่ความรู้โดยจัดท าเป็นรูปเล่มรายงาน และเผยแพร่ลงเว็บไซต์ของ

คณะศึกษาศาสตร์  

   ๔. สรุปและติดตามผลการน าความรู้จากการเสวนาการจัดการความรู้ไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์ 

   ๕. ด าเนินการรายงานผลต่อมหาวิทยาลัย 

   ๖ . รับการตรวจประเมิน คุณภาพการศึกษาในองค์ประกอบท่ี ๕.๑ ในเรื่อง                  

การจัดการความรู้ โดยกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 

 ๑.๓ เร่ือง การรวบรวมคู่มือและโปสเตอร์การจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ 

    รองประธานการจัดการเรียนรู้ ฯ แจ้งให้ท่ีประชุม ทราบว่า การรวบรวมคู่มือและโปสเตอร์

การจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ ได้มีการด าเนินการรวบรวมเสร็จสมบูรณ์แล้ว ประกอบด้วย 
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     ๑. ด้านการผลิตบัณฑิต “แนวปฏิบัติท่ีดีในการเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาในการรับสมัคร

นักศึกษา ของคณะศึกษาศาสตร์” โดย รศ.ดร.สิริพัชร์  เจษฎาวิโรจน์ , อาจารย์เยาวพรรณ ทิมทอง และ

อาจารย์ ดร.สง่า วงค์ไชย 

     ๒. ด้านการวิจัย “แนวปฏิบัติท่ีดีในเรื่องของการวิจัยในช้ันเรียน โดย ผศ.ดร.กิตติศักด์ิ 

ลักษณา, ผศ.ดร.จิตราภรณ์ บุญถนอม และ อาจารย์ยาซา  มะหะมาน 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

 ๑.๔ เร่ือง ช่องทางการติดต่อเพิ่มเติมของคณะกรรมการจัดการความรู้  

                        รองประธานการจัดการเรียนรู้ ฯ แจ้งให้ท่ีประชุม ทราบว่า ช่องทางการติดต่อเพิ่มเติมของ

คณะกรรมการจัดการความรู้ คือ ช่องทาง Application line ช่ือกลุ่ม “KM 65” เพื่อใช้ติดต่อและประสานงาน

ในการด าเนินงานต่าง ๆ ของคณะกรรมการจัดการความรู้  

 มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

วาระที่  ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  

 - ไม่มี 

 

วาระที่ ๓ เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 

    ๓.๑ เร่ือง การทบทวนค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะศึกษาศาสตร์ 

        ประธานการจัดการเรียนรู้ ฯ เสนอให้ ท่ีประชุม ทราบว่า การทบทวนค าส่ังแต่งต้ัง

คณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะศึกษาศาสตร์ ได้ส่งเอกสารค าส่ังแต่งต้ังฯ ให้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบ

รายช่ือ หากมีการแก้ไขรายช่ือ ให้แจ้งเลขาฯ เพื่อด าเนินการต่อไป 

 มติที่ประชุม รับทราบ 

  ๓.๒ เร่ือง ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา องค์ประกอบที่ ๕ ของคณะศึกษาศาสตร์ 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

    รองประธานการจัดการเรียนรู้ ฯ เสนอให้ท่ีประชุม ทราบว่า ผลการตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษา องค์ประกอบท่ี ๕ ของคณะศึกษาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในวันท่ี 26-27 กันยายน 

๒๕๖๕ ท่ีผ่านมา ได้ผลการประเมินท่ี ๕.๐๐ อยู่ในระดับดีมาก และได้เป็นจุดเด่นขององค์ประกอบท่ี ๕               

ซึ่งได้รับค าแนะน าจากคณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ให้มีการถอดบทเรียน และควรเพิ่มการ

ตีพิมพ์บทความในวารสารระดับนานาชาติต่อไป 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 
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วาระที่  ๔ เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 

   ๔.๑ เร่ือง แผนการด าเนินงานของคณะกรรมการการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

                         ประธานการจัดการเรียนรู้ ฯ เสนอท่ีประชุม พิจารณา เรื่อง แผนการด าเนินงานของ

คณะกรรมการการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยแผนการด าเนินงานในปี ๒๕๖๕ จะแตกต่าง               

จากปี ๒๕๖๕ เนื่องจากในปี ๒๕๖๕ เป็นแผนการจัดการความรู้แบบออนไลน์ โดยให้เป็นไปตามกระบวนการ 

PDCA ได้แก่ 

  P (Plan) ทบทวนค าส่ัง ทบทวนนโยบาย จัดท าแผน และน าเสนอคณะกรรมการ

ประจ าคณะ  

   D (Do) การจัดท าโครงการเสวนา โดยเลือกจากบุคลากรภายในท่ีมีความรู้ตามหัวข้อ 

และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 

   C (Check) การติดตามข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการ 

   A (Action) ทบทวนผลการประเมิน 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบ แผนการด าเนินงานจัดการความรู้ คณะศึกษาศาสตร์ ประจ าปี

การศึกษา ๒๕๖๕  

 ๔.๒ เร่ือง การทบทวนนโยบายการจัดการความรู้ คณะศึกษาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

      รองประธานการจัดการเรียนรู้ ฯ เสนอท่ีประชุม พิจารณา เรื่อง การทบทวนนโยบาย            

การจัดการความรู้ คณะศึกษาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในด้านการผลิตบัณฑิตและการวิจัย ควรมี

กระบวนการของ PDCA ในขั้นตอนการจัดการความรู้ ดังนี้ 

   ขั้นตอน P (Plan) ประกอบด้วย 

  ๑. การทบทวนค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการจัดการความรู้ 

  ๒. การทบทวนนโยบายการจัดการองค์ความรู้ 

  ๓. การจัดท าแผนการด าเนินงานการจัดการความรู้ ค้นหาความรู้ท่ีจ าเป็นเพื่อ

สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ก าหนดเนื้อหา 

  ๔. การน าเสนอแผนการจัดการความรู้ต่อคณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์

เพื่อพิจารณาอนุมัติ  

  ขั้นตอน D (Do) ประกอบด้วย 

  ๕. การจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนความรู้ การจัดเสวนา/ ค้นคว้าต าราเอกสาร 

  ๖. การจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ / การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
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  ๗. การเผยแพร่ความรู้ผ่านระบบหนังสือเวียน/ คู่มือการท างาน/ คู่มือแนวปฏิบัติท่ีดี/ 

เวบ็ไซต์ 

 ขั้นตอน C (Check) ประกอบด้วย 

  ๘. ติดตามประเมินผลการน าความรู้ไปใช้ 

 ขั้นตอน A (Action) ประกอบด้วย 

  ๙. ทบทวนผลการประเมิน แนวทางปรับปรุงและจัดท าแผนการจัดการความรู้ในปีต่อไป 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ การทบทวนนโยบายการจัดการความรู้ คณะศึกษาศาสตร์ ประจ าปี

การศึกษา ๒๕๖๔ 

๔.๓ เร่ือง การจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

   ประธานการจัดการเรียนรู้ ฯ เสนอให้ท่ีประชุม พิจารณา เรื่อง หัวข้อ กลุ่มเป้าหมาย และ

ผู้เช่ียวชาญในการบรรยาย ในการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ ควรมีความ

สอดคล้องกับพันธกิจของคณะศึกษาศาสตร์ ๔ ประเด็น ดังนี ้

  ประเด็นท่ี ๑ ผู้เช่ียวชาญท่ีมีความรู้เชิงลึก จะต้องเป็นบุคลากรในคณะศึกษาศาสตร์  

  ประเด็นท่ี ๒ หัวข้อต้องสอดคล้องกับพันธกิจ ในเรื่องการสอน การผลิตครู ซึ่ง

เกี่ยวข้องกับคณะศึกษาศาสตร์โดยตรง 

  ประเด็นท่ี ๓ กลุ่มเป้าหมาย เน้นท่ีกลุ่มอาจารย์ใหม่ท่ีเกี่ยวข้องกับหัวข้อ  

  ประเด็นท่ี ๔ ระยะเวลาในการด าเนินงานท้ัง ๒ ด้าน จะใช้เวลา ๔ เดือนในการ

ด าเนินงาน    

จากการช้ีแจงหัวข้อการจัดการความรู้ของคณะศึกษาศาสตร์ให้สอดคล้องกับพันธกิจของคณะ

ศึกษาศาสตร์ คณะกรรมการฯ ได้มีการน าเสนอ ดังนี้  

 ๔.๓.๑ เร่ือง หัวขอ้การจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

            ประธานการจัดการเรียนรู้ ฯ เสนอให้ท่ีประชุม พิจารณา เรื่อง หัวขอ้การจัดการ

ความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕  

                 โดยอาจารย์สมกมล รักวีรธรรม เสนอให้ท่ีประชุม พิจารณา หัวข้อการจัดการ

ความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ เป็นรูปแบบการเรียนการสอนแบบ Hybrid เนื่องจาก

ปัจจุบันเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยรามค าแหง โดยได้ยกตัวอย่างการสอนวิชาท่ีมีการปฏิบัติ (Lab) เป็นวิธี

สอนท่ีครูเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติ และท าค้นหาความรู้ด้วยตนเอง ท าให้เกิดประสบการณ์

ตรง ดังนั้นรูปแบบการเรียนการสอนจึงเป็นแบบ On Site แต่ขณะเดียวกันมีนักศึกษาบางกลุ่มท่ีไม่สะดวกเข้า

เรียนแบบ On Site ท าให้อาจารย์ผู้สอนต้องเพิ่มช่องทางการสอน Online อีกช่องทางหนึ่ง และในการสอน

แบบ Online ต้องอาศัยเครื่องมือท่ีพร้อม เพื่อประสิทธิภาพในการสอน หากมีการน ารูปแบบการเรียนการสอน

แบบ Hybrid เข้ามาช่วย จะท าให้การเรียนการสอนสะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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               ประธานการจัดการเรียนรู้ ฯ เสนอให้ท่ีประชุม เรื่อง รูปแบบการเรียนการสอน

แบบ Hybrid ท่ีน าเสนอโดย อาจารย์สมกมล รักวีรธรรม เป็นเรื่องท่ีน่าสนใจ เนื่องจาก เป็นการจัดการเรียน

การสอนท่ีสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัยรามค าแหง ให้มีการเปิดการเรียนการสอน เป็นแบบ On Site ใน

ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ และให้มีการเรียนการสอนแบบ Hybrid ควบคู่กันด้วย ข้อดีของการเรียน

การสอนแบบ Hybrid เป็นการจัดการเรียนการสอนท่ีมีความยืดหยุ่นต่อผู้เรียน  

             มติที่ประชุม  เห็นชอบ หัวข้อการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 

๒๕๖๕ การจัดการเรียนการสอนแบบ Hybrid (ทฤษฎี) 

     ๔.๓.๒ เร่ือง กลุ่มเป้าหมายการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

                 ประธานการจัดการเรียนรู้ ฯ เสนอให้ท่ีประชุม พิจารณา เรื่อง กลุ่มเป้าหมาย

การจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ เป็นกลุ่มอาจารย์ใหม่ เพื่อจะได้น าความรู้ไป

ประยุกต์ใช้ในการสอนแบบ Hybrid ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 

      มติที่ประชุม  เห็นชอบ กลุ่มเป้าหมายการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต ประจ าปี

การศึกษา ๒๕๖๕ เป็นกลุ่มอาจารย์ใหม่ 

   ๔.๓.๓ เร่ือง ผู้เชี่ยวชาญในการบรรยาย การจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต ประจ าปี

การศึกษา ๒๕๖๕     

                 ประธานการจัดการเรียนรู้ ฯ เสนอให้ท่ีประชุม พิจารณา เรื่อง ผู้เช่ียวชาญ ใน

การจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ ควรเป็นอาจารย์ท่ีมีประสบการณ์ ความ

ความรู้ ความช านาญ กับรูปแบบการเรียนการสอนแบบ Hybrid  จึงได้เสนอ รศ.ดร.ยศระวี วายทองค า 

อาจารย์ประจ าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา และ อาจาร์ยาซา มะหะมาน หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการ

สอน คณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งอาจารย์ท้ัง ๒ ท่านเป็นผู้ท่ีมีความรู้และประสบการณ์ตรงกับรูปแบบการเรียนการ

สอนแบบ Hybrid 

    มติที่ประชุม  เห็นชอบ เรื่อง ผู้เช่ียวชาญในการบรรยาย การจัดการความรู้ด้านการผลิต

บัณฑิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ คือ รศ.ดร.ยศระวี วายทองค า อาจารย์ประจ าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

และ อาจาร์ยาซา มะหะมาน หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์  

 

๔.๔ เร่ือง การจัดการความรู้ด้านการวิจัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

       ประธานการจัดการเรียนรู้ ฯ ให้คณะกรรมการฯ พิจารณา เรื่อง การจัดการความรู้ด้าน

การวิจัยประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยประกอบด้วยหัวข้อความรู้ด้านการวิจัย กลุ่มเป้าหมาย ผู้เช่ียวชาญใน

การบรรยาย ในการจัดการความรู้ด้านการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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   ๔.๔.๑ เร่ือง หัวขอ้การจัดการความรู้ด้านการวิจัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

                   ประธานการจัดการเรียนรู้ ฯ ให้คณะกรรมการฯ พิจารณาร่วมกัน เรื่อง หัวข้อ

การจัดการความรู้ด้านการวิจัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕  

          อาจารย์ ดร.นิสสรณ์ บ าเพ็ญ เสนอให้ท่ีประชุม เรื่อง หัวขอ้การจัดการความรู้

ด้านการวิจัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ เป็นเรื่องการตีพิมพ์บทความในวารสารระดับนานาชาติ เนื่องจากไม่

เคยมีประสบการณ์การตีพิมพ์บทความในวารสารระดับนานาชาติ หากได้รับความแนะน าจากวิทยากรท่ีมี

ประสบการณ์โดยตรงมาถ่ายทอดจะท าให้ได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้น  

           อาจารย์สมกมล รักวีรธรรม เสนอให้ท่ีประชุม มีความคิดเห็นในแบบเดียวกัน 

กับอาจารย์ ดร.นิสสรณ์ บ าเพ็ญ การตีพิมพ์บทความในระดับนานาชาติ หากมีองค์ความรู้ในส่วนนี้เพิ่มขึ้น          

จะสามารถก็ต่อยอดกับงานวิจัยท่ีท าอยู่ โดยรูปแบบการสอน ควรเริ่มจากการเลือกวารสาร รูปแบบการส่ง

บทความ ขั้นตอนการส่งส่งบทความ เป็นต้น 

     มติที่ประชุม  เห็นชอบ หัวข้อการจัดการความรู้ด้านการวิจัย ให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ใน

เรื่องการตีพิมพ์บทความในวารสารระดับนานาชาติ และหัวข้อการจัดการความรู้ด้านการวิจัย คือ “กุญแจสู่

ความส าเร็จในการตีพิมพ์บทความระดับนานาชาติ” 

     ๔.๔.๒ เร่ือง กลุ่มเป้าหมายการจัดการความรู้ด้านการวิจัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

        ประธานการจัดการเรียนรู้  ฯ เสนอให้ ท่ีประชุม พิจารณาร่วมกัน เรื่อง 

กลุ่มเป้าหมายการจัดการความรู้ด้านการวิจัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕    

        โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลทิพย์  ศรีหาเศษ เสนอให้ท่ีประชุม เรื่อง 

กลุ่มเป้าหมายการจัดการความรู้ด้านการวิจัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ ควรเป็นอาจารย์หรือผู้ท่ีมีงานวิจัยอยู่

แล้ว เพื่อเป็นประโยชน์ในการตีพิมพ์บทความระดับนานาชาติ และกลุ่มอาจารย์ใหม่ท่ีต้องมีการท าผลงานใน

อนาคต  

     มติที่ประชุม  เห็นชอบ เรื่อง กลุ่มเป้าหมายการจัดการความรู้ ด้านการวิจัย ประจ าปี

การศึกษา ๒๕๖๕ อาจารย์หรือผู้ท่ีมีงานวิจัยอยู่แล้ว เพื่อเป็นประโยชน์ในการตีพิมพ์บทความระดับนานาชาติ 

  ๔.๔.๓ เร่ือง ผู้เชี่ยวชาญในการบรรยาย การจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต ประจ าปี

การศึกษา ๒๕๖๕ 

                 ประธานการจัดการเรียนรู้ ฯ เสนอให้ท่ีประชุม พิจารณา เรื่อง ผู้เช่ียวชาญใน

การบรรยาย การจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ ควรเป็นควรเป็นอาจารย์ท่ีมี

ประสบการณ์อาจารย์ท่ีมีประสบการณ์และมีการตีพิมพ์มาแล้ว เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ จึงขอเสนอช่ือ             

รศ.ดร.ดร.มานิกา วิเศษสาธร อาจารย์ประจ าภาควิชาจิตวิทยา และเป็นประธานคณะกรรมการหน่วยส่งเสริม

การวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ และอาจารย์ปริวรรต อิ่มสอาด อาจารย์ประจ าภาคหลักสูตรและการสอน 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งท้ัง ๒ ท่านเป็นผู้ท่ีมีความรู้และประสบการณ์ตรงกับหัวข้อด้านการวิจัย 
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     มติที่ประชุม  เห็นชอบ เรื่อง ผู้เช่ียวชาญในการบรรยาย การจัดการความรู้ด้านการผลิต

บัณฑิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ คือ รศ.ดร.ดร.มานิกา วิเศษสาธร อาจารย์ประจ าภาควิชาจิตวิทยา และ

เป็นประธานคณะกรรมการหน่วยส่งเสริมการวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ และอาจารย์ปริวรรต อิ่มสอาด อาจารย์

ประจ าภาคหลักสูตรและการสอน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

 
วาระที่ ๕ เร่ืองอื่นๆ 
 ๕.๑ เร่ือง การประชุมคณะกรรมการการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ คร้ังที่ ๒ 
             ประธานการจัดการเรียนรู้  ฯ แจ้งให้ ท่ีประชุม ทราบว่า การประชุมคระกรรมการ                   
การจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ ครั้งท่ี ๒ จะเชิญผู้เช่ียวชาญด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย เข้าร่วม
สนทนา แลกเปล่ียนความคิดเห็น เพื่อเตียมการจัดการเรียนรู้ด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยต่อไป 
 
       มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น. 

 

 

 

 

 

                    (อาจารย์รมย์รัศมิ์   พัชรพงศ์พรรณ) 

                   กรรมการและเลขานุการ 

                   ผู้จดรายงานการประชุม 

 

   


